



ที่ ศธ ๖๕๙๓(๑๙)/ว. ๐๔๑

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอดความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์
ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การเตรียมต้นฉบับนำเสนอผลงาน
๒. ใบลงทะเบียน

ด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์
ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วน
ในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ การปศุสัตว์ รวมถึงการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลสถานการณ์
สุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะของภาคเหนือและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการ
สุขภาพสัตว์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อัน
จะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านการสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และ ส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยหมดเขตรับผลงาน
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถดูรายละเอียดโครงการ การลงทะเบียน ระเบียบการส่งผล
งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ อัตราและวิธีการชำระค่าสมัคร จากเว็บไซต์ <http://www.vet.cmu.ac.th/conference2017>
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังหมายเลขโทรศัพท์และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานจะได้รับเงินรางวัลในการนำเสนอ
ผลงานดีเด่นดังนี้

ภาคบรรยาย	รางวัลชนะเลิศ	๓,๐๐๐ บาท
	รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ	๑,๐๐๐ บาท
ภาคโปสเตอร์	๑ รางวัล ๆ ละ	๑,๐๐๐ บาท

อนึ่ง การประชุมวิชาการครั้งนี้ คณะฯ ได้ขออนุมัติให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ
ได้ โดยไม่ต้องเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์
แก่บุคลากรในหน่วยงานด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยชาญ เจริญสุข)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการวิชาการ ผู้ประสานงาน : นางสาวไพรินทร์ คุณเดช

โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๘๐๓/๑ โทรสาร ๐-๕๓๙๔-๘๐๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ animhealth@gmail.com